

ร้องขอไม่ให้ ม.แม่ฟ้าหลวง ปิดทางผ่านชาวบ้าน

ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง ยืนยันต้องปิดทางเชื่อมข้ามมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยทางจราจรของนักศึกษา หลังชาวบ้านกว่า 50 คน ชุมนุมคัดค้านการปิดทางเชื่อมถนน เพราะอ้างต้องอ้อมเข้า ม.แม่ฟ้าหลวง ไกลกว่า 3 ก.ม.

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.นี้ ได้มีกลุ่มชาวบ้านราว 50 คน มาชุมนุมที่หน้าทางเข้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงราย แล้วเขียนป้ายกระดาษเรียกร้องให้ อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง ทบทวนการปิดทาง (โดยการขุดร่องน้ำ) จากซอยข้ามมหาวิทยาลัย มาสู่ ถนน มหาวิทยาลัย ทำให้ชาวบ้านไม่สะดวกต่อการเดินทาง

นางสุจิตะดาพงษ์ ทาแกง อยู่บ้านเลขที่ 212 ม.1 ต.ท่าสุต อ.เมืองเชียงราย กล่าวว่า ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนเพราะก่อนหน้านี้ ชาวบ้านและ ม.แม่ฟ้าหลวง อยู่กันด้วยความสงบ และก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไร เพราะชาวบ้านมีงานทำ และเขาชวนได้เรียนฟรี จึงมีการร่วมกันบริจาคที่ดินบางส่วนให้ ม.แม่ฟ้าหลวง กระทั่งมีการมาปิดทางผ่านจากซอย สู่ถนนทางเข้าด้านข้าง ม.แม่ฟ้าหลวง ทำให้ต้องย้อนไปด้านหลังของ ม.แม่ฟ้าหลวง ระยะทางไกลไปกว่า 3 ก.ม. เรื่องนี้เคยส่งตัวแทนไปหารือกับ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

นางคำเอี้ย โจ๊ะเขียว อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 ม.1 ต.ท่าสุต อ.เมืองเชียงราย กล่าวว่า การปิดทางของ ม.แม่ฟ้าหลวง ทำให้ตนเองเดือดร้อน เพราะอดีตเคยใช้ทางผ่านติดด้านข้าง ม.แม่ฟ้าหลวง จึงอยากเรียกร้องให้ผ่านทางได้เหมือนเดิม เพราะประชาชนเดือดร้อนจำนวนหลายสิบหลังคาเรือน

นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย ที่มาดูแลสถานการณ์กล่าวว่า ความเดือดร้อนของ ชาวบ้านเพราะ ม.แม่ฟ้าหลวง จะมีการขุดถนน ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรในที่เดิมได้ ราว 2 จุด ซึ่งตนได้รับเรื่องไว้เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้าน ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวระหว่างการร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ หอพักนักศึกษาภายใน ม.แม่ฟ้าหลวง วันเดียวกันว่า เรื่องนี้ ตนทราบเรื่องแล้ว และเคยมีการแจ้งชาวบ้านไปหลายครั้ง เพราะบริเวณดังกล่าว



มีอุบัติเหตุบ่อย จึงทำให้ต้องมีการจัดระบบจราจรใหม่ และชาวบ้านที่เดือดร้อนไม่มาก ราว 3-10 คนเท่านั้น และบางส่วนของจะเกิดมาจากมีผู้เปิดหอพักบริเวณดังกล่าว จึงทำให้เกรงว่านักศึกษาจะไม่ไปพัก ซึ่งเรื่องนี้ตนชี้แจงไปแล้วว่า ม.แม่ฟ้าหลวง มีความจำเป็นต้องปรับปรุง และชาวบ้านยังมีเส้นทางที่สัญจรได้ แต่เปลี่ยนเส้นทางเท่านั้น การปิดแค่ทางเชื่อมแต่ทางใหญ่ด้านหน้าไม่ปิด การเดินทางเข้ามาต้องอ้อมไปใช้เส้นทางด้านหน้า

ส่วนเรื่องการเปิดหอพักเป็นหอพักจีน เปิดเพื่อให้นักศึกษาภาษาจีนได้อยู่อาศัย และเป็นหอพักนานาชาติ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปิดซอยของชาวบ้าน เพราะการที่นักศึกษาจะไปพักหอพักด้านนอกก็แล้วแต่จะเลือก เพราะ ปัจจุบัน ม.แม่ฟ้าหลวง มีนักศึกษา 3,500 คน แต่หอพักภายในรองรับได้แค่ 1,900 คน ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องที่ดิน ที่ชาวบ้านบางรายยังไม่ได้เงินค่าชดเชย ก็ได้จ่ายไปแทบหมดแล้ว กว่า 30-40 ล้านบาท ท้ายที่สุดชาวบ้านได้สลายตัวไปหลังเรียกร้องได้มานานราว 3-4 ชั่วโมง



ก่อสร้างเสร็จเพื่อสังคม และธุรกิจ
www.fahlanna.com

ฟ้าสว่างชุมชน

news@fahlanna.com

ปีที่ 10 ฉบับที่ 47 ป้ายหลัง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2547 ราคา 10.-